



สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

NT-DLT NEWS

www.nt-dlt.com

Nakhonpathom Provincial Land Transport Office ☎ ๐ ๓๔๒๖ ๑๐๑๑ - ๑๓ FAX. ๐ ๓๔๒๖ ๑๐๑๓

ข่าวที่ ๑๓ /๒๕๕๘ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม !!! เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ เทศกาลลอยกระทง และทอดกฐิน ตลอดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยเน้นย้ำว่าสภาพรถต้องมั่นคงปลอดภัย พนักงานขับรถแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ และห้ามใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด หากพบฝ่าฝืนลงโทษหนักทุกกรณี

นายสมสุข ประภาสเพ็ญ ขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่าเนื่องจากเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นช่วงเทศกาลทำบุญทอดกฐินต่อเนื่องงานเทศกาลงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์และเทศกาลลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงนับถือและเดินทางมาสักการะเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จึงได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินทาง ห้ามคิดอัตราค่าโดยสารเกินและต้องส่งผู้โดยสารถึงที่หมายด้วยความสะดวกและปลอดภัย รถโดยสารไม่ประจำทางจ้างเหมาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืน สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจัง ทั้งในส่วนของผู้ขับรถและผู้ประกอบการ พร้อมกันนี้ได้ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถ ซึ่งรถโดยสารต้องมีความมั่นคง ปลอดภัย ไม่ดัดแปลงสภาพรถ และต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เข็มขัดนิรภัย ค้อนทุบกระจก ประตูฉุกเฉินและต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ด้านพนักงานขับรถแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ หากตรวจสอบพบต้องเปลี่ยนคนขับทันที และมีโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับตั้งแต่ ๒,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นายสมสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ได้กำชับให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งอย่างเคร่งครัด ต้องไม่ให้หรือยินยอมให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ หรือไม่มีความพร้อมในการขับรถปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด รวมทั้งต้องกำกับพนักงานขับรถไม่ให้ขับรถเกินชั่วโมงทำงานตามที่กฎหมายกำหนด คือ ขับรถต่อเนื่องได้ไม่เกิน ๔ ชั่วโมง และต้องพักไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง จึงจะขับต่อได้อีกไม่เกิน ๔ ชั่วโมง ควบคุมการใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งเป็นความเร็วที่เหมาะสมปลอดภัย และมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุที่น้อยที่สุด

ทั้งนี้ หากประชาชนหรือผู้โดยสารพบรถโดยสารที่ไม่มีมาตรฐานความปลอดภัย หรือพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท สามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ ๑๕๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ขนส่งจังหวัดนครปฐม กล่าวในที่สุด

